

วันทิวัน ครีเอชัน จัด 3 งานเทรดโชว์ยิ่งใหญ่ด้านกา รพิมพ์



งานแสดงสินค้าด้านการพิมพ์ 3 งานใหญ่แห่งปี ที่รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรที่สุด ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย มาไว้ด้วยกัน หวังส่งเสริมอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์ของไทย ด้วยนวัตกรรมระบบไฮเทค โนโลยีจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วโลก ตลอด 4 วัน เริ่มวันที่ 1 – 4 มีนาคมนี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางมินท์ธิดา นิธิกรกุลนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทิวัน ครีเอชัน จำกัด ผู้จัดการงาน กล่าวถึงภาพรวมของงาน ในครั้งนี้ว่า ครั้งนี้นับเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุด โดยมีการเพิ่ม งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์การพิมพ์ เข้ามาเป็นครั้งแรก จากเดิมซึ่งจัดเพียง 2 งาน เท่านั้นคือ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ และแอลอีดี และ งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี จักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่งทอไทย ถือเป็นการ รวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์ที่หลากหลายและครบครันที่สุดแล้ว

“ วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมกรรมการพิมพ์ให้มากที่สุด มาอยู่รวมกัน เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาชมงานที่เดียว โดยเฉพาะการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการพิมพ์ ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยมี 5 กลุ่มธุรกิจหลักที่มากออก บูธ ได้แก่ กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท กลุ่มงานบริการต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ศูนย์ถ่ายเอกสาร เครื่องเขียน กลุ่มงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และกลุ่มหลอดไฟแอลอีดี ส่วนผู้เข้าชมงานคือ บริษัทห้างร้าน ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวน 200 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 20,000 คน และมีเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 50 ล้านบาท ” กรรมการผู้จัดการ กล่าว

สำหรับรายละเอียดของทั้ง 3 งานที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คือ 1. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุงานพิมพ์ และแอลอีดี ครั้งที่ 6 หรือ The 6th PrintTech & LED Expo 2018 งานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน, เครื่องถ่ายเอกสาร, และธุรกิจบริการงานพิมพ์ป้ายโฆษณา 2. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี จักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่งทอไทย ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Garment & Textile Embroidery Expo 2018 การรวมตัวของผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เสื้อผ้า สิ่งทอ อาทิเช่น จักรปัก, เครื่องสกรีนผ้า, เครื่องพิมพ์บนผ้า, เครื่องทอานเฟอร์ และ 3. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ และ บรรจุภัณฑ์การพิมพ์ ครั้งที่ 1 หรือ The 1st Printing & Packaging Expo 2018 ซึ่ง

เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานแสดงทั้งหมด 4 วัน ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 มีนาคม ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-6 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. ของทุกวัน ซึ่งนอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าเพื่อการซื้อขาย และต่อยอดธุรกิจกับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ สำหรับผู้เข้าชมงาน ที่สนใจมองหาธุรกิจใหม่ๆ และการสัมมนาวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญขององค์กรชั้นนำต่างๆ อีกด้วย